



ที่ กค ๐๔๐๘/๓๘๗๓๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕

เรียน อธิบดีกรมการค้าภายใน/อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร/ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๔๗๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔  
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๔๑๑๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการทำประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วยความละเอียดปราศรัยตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. และเพื่อให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล และแจ้งให้จังหวัดทราบและพิจารณาดำเนินการ ความละเอียดปราศรัยตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มีพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศโดยมีส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) และผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ ผู้ส่งมอบข้าวเปลือก ได้แก่ เกษตรกรที่ได้รับการรับรองการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้รับมอบข้าวเปลือก ได้แก่ โรงสี/ตลาดกลางที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นจุดรับจำนำข้าวในโครงการฯ โดยโรงสี/ตลาดกลางจะต้องยื่นขอเข้าร่วมโครงการกับองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) หรือองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ขั้นตอนการดำเนินการจึงเกี่ยวข้องกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยพื้นที่ดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลการดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสในอันที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาสูง มีความมั่นคงในรายได้อย่างแท้จริง สอดตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำแนวทางการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

/ ๑. ศึกษา ...



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐

๑. ศึกษาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน การควบคุมและการกำกับดูแล รวมทั้งความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะช่วยให้การประสานงานการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๒. สํารวจข้อมูลเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงและสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบภายใต้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ โดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการทำงาน ระบบงาน หรือระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

๓. ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

๔. รายงานผลการตรวจสอบ

๕. ติดตามผลการตรวจสอบ

รายละเอียดของแนวทางการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดข้างต้นด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

